



ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p><b>ฮูตี้นต้นวัคซีนอีโบลาล้าง</b></p> <p>เอเอฟพีรายงานว่า องค์การอนามัยโลก หรือยู เปิดเผยว่า วัคซีนต้นแบบป้องกันโรคอีโบล่า (rVSVZEBOV) อาจมีประสิทธิภาพสูงถึงขนาดร้อยละ ๑๐๐ หลังการทดสอบวัคซีนดังกล่าวผู้เข้ารับบริการทดสอบ ๖,๐๐๐ คน พบว่าไม่มีผู้เข้ารับบริการทดสอบคนใดติดเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกในประเทศกินี</p>	-	-
นานาชาติ	<p><b>วัคซีนต้านอีโบลาล้างสำเร็จ</b></p> <p>นิตยสารการแพทย์แลนเซต ระบุว่า บริษัทเมอร์คผู้ผลิตยา รายใหญ่ในสหรัฐ สามารถ คิดค้นวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส อีโบล่าได้สำเร็จ หลังทดลองกับ กลุ่มตัวอย่างในกินีมากกว่า ๑.๑ หมื่นคน พบว่าไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมระหว่างการเฝ้าระวังเป็นเวลา ๑๐ วัน และคาดว่าจะสามารถวางจำหน่ายได้ภายในปี ๒๐๑๘ ทั้งนี้ ไวรัส์อีโบลาระบาดตั้งแต่ปี ๒๐๑๓ และมีผู้เสียชีวิตกว่า ๑.๑๓ หมื่นราย</p>	-	-
นานาชาติ	<p><b>วัคซีนอีโบล่า</b></p> <p>องค์การอนามัยโลก เผยว่า วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสอีโบล่าที่พัฒนาโดย บริษัทเมอร์ค “rVSV-EBOV” ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการทดลองทางคลินิกกับ กลุ่มตัวอย่าง ๕,๘๓๗ ราย ในภูมิภาคบัสเซ-กินีของประเทศกินีเมื่อปี ๒๕๕๘ ซึ่งไม่พบว่ามี การติดเชื้อหลังได้รับวัคซีน นับเป็นความสำเร็จ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะนำไปใช้ได้ภายในปี ๒๕๖๑ แต่ยังคงมีข้อกังขาเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีน และยังไม่เคยมีการทดลองในหญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุไม่เกิน ๖ ปี และผู้ติดเชื้อเอชไอวี</p>	-	-
นานาชาติ	<p><b>เร่งคุมใช้หวัดนกระบาด หวั่นกระทบใกล้ตรุษจีน</b></p> <p>ทางการนครเซี่ยงไฮ้พบผู้ป่วยติดเชื้อหวัดนกเพิ่มอีก ๒ ราย รวมเป็น ๓ ราย ภายในช่วงสัปดาห์เดียว ก่อให้เกิดกระแสหวัดนกถึงการระบาดของเชื้อใช้หวัดนกสายพันธุ์ที่ติดต่อได้ถึงมนุษย์ ขณะที่หลายประเทศแถบเอเชียต้องเพิ่มการเฝ้าระวังแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวและช่วงใกล้เทศกาลขึ้นปีใหม่และตรุษจีนในช่วงเดือนหน้านี้ผู้ป่วยติดเชื้อหวัดนกรายใหม่เป็นชายวัย ๔๔ ปี ติดเชื้อไวรัสหวัดนกสายพันธุ์ “เอช ๗ เอ็น ๙” อาการผู้ป่วยทรงตัวไม่รุนแรงถึงชีวิต และอยู่ภายใต้การดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดในพื้นที่ควบคุมพิเศษ ขณะที่นครเซี่ยงไฮ้เป็นพื้นที่ประชากรหนาแน่นมากกว่า ๒๔ ล้านคน เช่นเดียวกับพื้นที่เสี่ยงอีกแห่งคือเมืองเซี่ยงเหมิน ประชากรหนาแน่นมากกว่า ๓.๕ ล้านคนก่อนหน้านี้ทั้ง ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต่างพบการระบาดของเชื้อใช้หวัดนก ทำให้ต้องฆ่าสัตว์ปีกตามฟาร์มหลายแห่งแล้วนับสิบล้านตัวตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา</p>	-	-







ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<b>จีนยันพบติดหวัดนกสายที่ ๒</b> สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ทางกรจีนยืนยันเมื่อคืนวันที่ ๒๑ ธันวาคม ว่า ตรวจพบผู้ติดเชื้อหวัดนกเอช๗เอ็น๙ สายที่ ๒ เป็นชายวัย ๔๔ ปี ชาวเมืองเฉียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม โดยผู้ป่วยคนดังกล่าวเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและมีอาการทรงตัวแล้ว ขณะที่ทางการท้องถิ่นมีคำสั่งให้หยุดขายสัตว์ปีกในพื้นที่ดังกล่าว ก่อนหน้านี้เมื่อต้นสัปดาห์ ฮองกงเพิ่งจะยืนยันว่าพบชายสูงอายุติดเชื้อหวัดนก ในช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีคำสั่งให้ฆ่านกหลายสิบล้านตัว ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด	-	-
นานาชาติ	<b>จีนหยุดขายไก่หัวหวัดนก</b> รัฐบาลท้องถิ่นจีนจะระงับการซื้อขายไก่ที่ยังไม่ได้เชือดในเมืองซูโจวของมณฑลเจียงซู นับตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ ๒๕ ธ.ค. หลังพบผู้เสียชีวิต ๒ คน จากไข้หวัดนกสายพันธุ์ H๗N๙ ในมณฑลอันฮุย ซึ่งอยู่ติดกับเมืองซูโจวทางตะวันตก ขณะที่เมืองเฉียะเหมินของมณฑล ฝูเจี้ยน ได้หยุดขายไก่เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. หลังจากพบผู้ติดเชื้อ ไข้หวัดนกดังกล่าว ๑ คน	-	-
นานาชาติ	<b>'เกาหลีใต้' ฆ่าสัตว์ปีกกว่า ๒๒ ล้านตัว</b> เกาหลีใต้ ฆ่าสัตว์ปีกกว่า ๒๒.๕ ล้านตัว หวังสกัดการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก ครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์เจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยว่า ได้ฆ่าสัตว์ปีกราว ๑๕% ของสัตว์ปีกทั้งหมดในประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งการระบาดครั้งใหม่นี้ เริ่มจากฟาร์มไก่แห่งหนึ่งในเมืองแฮนัม ห่างจากกรุงโซลไปทางใต้ประมาณ ๔๒๐ กิโลเมตร และยังมีแผนการฆ่าไก่และเป็ดเพิ่มอีก ๒.๙๗ ล้านตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้า	-	-
นานาชาติ	<b>ปักกิ่ง</b> เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมณฑลอันฮุย ภาคกลางของจีน แถลงระบุนวันที่ ๒๑ ธ.ค. ว่า ผู้ป่วยไข้หวัดนกสายพันธุ์ เอช ๕ เอ็น ๙ เสียชีวิตแล้ว ๒ ราย จากจำนวน ๕ รายนับแต่ติดเชื้อเมื่อ ๘ ธ.ค. ส่วนอีก ๓ รายยังไม่ทราบแน่ชัดว่าฟื้นไข้หรือไม่ ทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้วทั่วประเทศ ๗ ราย ส่วนเจ้าหน้าที่เมืองเฉียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยนสั่งห้ามจำหน่ายสัตว์ปีก หลังมีผู้ติดเชื้อดังกล่าว ขณะที่ฝั่งมาเก๊าของฮองกง ซึ่งมีผู้ติดเชื้อรายแรกนับแต่โปรตุเกสคืนเกาะให้จีนในปี ๒๕๔๒ เริ่มอาการดีขึ้นและคาดว่าจะออกจาก รพ.ใน ๑-๒ วัน	-	-







ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>รวมพลังสกัดกั้น'อุบัติเหตุ'ปีใหม่ ๒๕๖๐</p> <p>อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงปีใหม่ กลายเป็นภาพพบเห็นเป็นประจำ แม้ไม่อยากพบเห็นก็ตามด้วยเหตุนี้ ก่อนเข้าเทศกาลปีใหม่ทุกปี หลายหน่วยงานทั้งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะต้องออกมาเตือนภัย นั่นเพราะตัวเลขผู้ประสบภัยและผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลยังคงมีมากอย่างไม่ลดละ นพ.รวิษ สุนทรทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ.ให้ข้อมูลว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ แนวโน้มการเสียชีวิตและความรุนแรงเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑ พบผู้เสียชีวิต ๓๘๐ คน เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุสูงถึงร้อยละ ๕๖ สาเหตุหลักมาจากการขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด มีการดื่มแล้วขับ โดยเฉพาะในวันที่ ๓๑ ธันวาคม และ ๑ มกราคม ที่มีการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ อุบัติเหตุจากสาเหตุดื่มแล้วขับจะสูงถึงร้อยละ ๔๐ ความเสี่ยงสำคัญที่ทำให้การบาดเจ็บรุนแรงมากขึ้นคือ การง่วง/หลับใน เพราะไม่มีการชะลอความเร็ว พบร้อยละ ๗.๓ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดบนถนนในองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และหมู่บ้าน ผู้บาดเจ็บเป็นกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน มีการดื่มสุราก่อนการขับขี่ย่างไรก็ตาม เพื่อการเตรียมความพร้อม สธ.ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นจุดประสานงานและติดตามข้อมูลช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งความพร้อมในการจัดระบบบริการและการป้องกันการบาดเจ็บ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประสานความร่วมมือโรงพยาบาลในสังกัดอื่นๆ เช่น กระทรวงกลาโหม ทบวงมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศกว่า ๑,๕๐๐ แห่ง เตรียมพร้อมหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์รับแจ้งเหตุ ระบบการดูแลรักษาในโรงพยาบาล และการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล ประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือที่สายด่วน ๑๖๖๙ ฟรี ตลอด ๒๔ ชม. นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มีการบังคับใช้กฎหมายทั่วประเทศ โดยเฉพาะการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ต้องห้าม คือ สถานที่ราชการ ปิมน้ำมัน สวนสาธารณะ รวมทั้งการขายให้กับเด็กอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จัดทีมเจ้าหน้าที่ให้สุ่มตรวจการกระทำผิดกฎหมาย มีทีมจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกตรวจเตือนสถานประกอบการ ร้านค้าตลอดช่วงเทศกาล</p>	-	-







ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p><b>ปัญหาร้านขายยา</b></p> <p>เสนอบทความว่า ปัญหาร้านขายยาโดยไม่มีเภสัชกร หรือผู้มีใบประกอบโรคศิลปะ ทุกฝ่ายต้องช่วยกันหาทางแก้ไข เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของ ประชาชนทางราชการควรแนะนำและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ตรวจสอบว่าร้านขายยาที่ไปซื้อนั้นมีเภสัชกรหรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะในสาขาเวชกรรม ทันตกรรม การผดุงครรภ์หรือการพยาบาลประจำร้านอยู่หรือไม่ โดยขอให้สังเกต ภาพถ่าย ชื่อและหมายเลขใบอนุญาตประกอบ โรคศิลปะฯ ที่ติดไว้ในร้านขายยา</p>	-	-
ประเทศ	<p><b>ทารกใช้เข็มขัดนิรภัยก่อนล้ม</b></p> <p>ร.ต.อ.ธรรณูธร รัชมี รอง สว.(สอบสวน) สน.ท่าข้าม รับแจ้งเหตุทารกเสียชีวิตใน ห้องพักศรีสุขแมนชั่น เลขที่ ๑๓/๑๒ ถนนเอกชัย ซอย ๖๙ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน รุดไป ที่เกิดเหตุเป็นแมนชั่นแบ่งให้เช่า ตรวจสอบภายในห้องพักเลขที่ ๔๑๐ ชั้น ๔ พบร่าง ด.ช.เอกพล วงศ์อินทร์ หรือน้องภาค อายุ ๒ เดือน ๔ วัน นอนแน่นิ่ง บนที่นอน โดยมีนายสินทรัพย์ วงศ์อินทร์ อายุ ๒๔ ปี บิดา และ น.ส.ธาริศา ศรีเวช ดิษฐ์ อายุ ๓๒ ปี มารดา ให้นำใฝ่อกอดหอมลูกอยู่ไม่ห่างสอบสวนนายสินทรัพย์ให้ การว่า กว่า ๒ เดือนที่ผ่านมา ลาออกจากงานก่อสร้างมาเลี้ยงลูกตามลำพัง เพราะ ภรรยาทำงานอยู่ที่อื่นนานๆ จะกลับมาหา กระทั่งเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ลูกชายไป รับวัคซีนชื่อ Rotarix ที่ รพ.รัฐบาลชื่อดัง ตามแพทย์นัด พอกลับมาที่บ้านลูกเริ่มมี อาการตัวร้อนเหมือนอย่างเด็กเล็กที่เพิ่งผ่านการรับวัคซีนทั่วไป จึงใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัว ให้ลูกตลอดทั้งวันทั้งคืน จนกระทั่งเมื่อช่วงเย็นวันที่ ๒๒ ธันวาคม เพื่อนแหวะมาหาที่บ้านจึงแผลอตี๋มสุรากับเพื่อนเข้าไป และนอนหลับไปเวลา ๒๐.๐๐ น. ตื่นมาอีกที เวลา ๐๙.๐๐ น. พบว่าลูกเสียชีวิตแล้ว น.ส.ธาริศากล่าวว่า ขณะเกิดเหตุไม่ได้อยู่กับสามีและลูก ต้องไปทำงานรับจ้างเลี้ยงเด็กย่านลาดปลาเค้า ประมาณ ๑ สัปดาห์จะ กลับมาหา กระทั่งสามีโทรศัพท์มาว่าลูกเสียชีวิตแล้ว จึงรีบเดินทางมาเพื่อขอกอด ลูกเป็นครั้งสุดท้าย ร.ต.อ.ธรรณูธรเปิดเผยว่า เบื้องต้นจะมอบศพให้แพทย์นิติเวช รพ.ศิริราช ผ่าชันสูตรหาสาเหตุอีกครั้ง</p>	-	-
ประเทศ	<p><b>คนไทยเลิกสูบบุหรี่</b></p> <p>เอาใจเชียร์ "สุปริดา อุดทยานนท์" ผู้จัดการ สสส. ลุยงานปี ๒๕๖๐ ทำให้คนไทยเลิก สูบบุหรี่มากที่สุด จากยอดปัจจุบันคนสูบบุหรี่ ๑๐ ล้านคน วางเป้าหมาย ๓ ปี คน ต้องเลิกสูบบุหรี่ลง ๓ ล้านคน โดยจับมือกับกระทรวงสาธารณสุขใช้กลไก อสม. ดึง คนในชุมชนร่วมสแกนพื้นที่ เจาะลึกถึงระดับตำบลและหมู่บ้าน และอยากให้สังคมจับ ตามมองการพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ.บุหรณ์ฉบับใหม่ ของ สนช. ที่กำลังอยู่ในวาระ ๒ และ ๓ ซึ่งได้ข่าวว่ามีบริษัทผลิตบุหรี่ วิ่งเต้นล็อบบี้กรมการฯ ให้มีการตัดเนื้อหา "ห้าม</p>	-	-








ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	คนไทยเลิกสูบบุหรี่(ต่อ) แบ่งขาย" ออก เพื่อให้ร้านค้าสามารถแบ่งขายบุหรี่ได้เหมือนเดิม ทั้งที่สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ หากกรมการสาธารณสุขคนไหนตัดข้อความนี้ออก ต้องเอาชื่อมาประจาน	-	-
ประเทศ	กรมควบคุมโรค เผื่อระวังโรคไข้หวัดนกเข้มข้นต่อเนื่อง ย้ำประชาชนห้ามนำสัตว์ปีกป่วย/ตายมารับประทาน หากพบสัตว์ปีกตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการเผื่อระวังโรคไข้หวัดนกทั้งในคน และในสัตว์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยประสานงานความร่วมมือกับ ๘ องค์กร เพื่อดูแลสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม เน้นแก้ปัญหาด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน หากพบว่าสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติ ห้ามนำมาจำหน่ายหรือรับประทาน ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที เช่น ผู้นำชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ เป็นต้น	-	-
ประเทศ	เดือน ๓ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน น.สพ.ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัจจุบันคนนิยมเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมาก โดยไม่รู้ว่สัตว์เลี้ยงสามารถนำเชื้อโรคจากสัตว์มาสู่คนได้ บางรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตน.สพ.ปิยนันท์กล่าวต่อว่า โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่ตรวจพบได้บ่อยในปัจจุบันมีอยู่ ๓ โรค คือ โรคพิษสุนัขบ้า โรคพยาธิ และเชื้อรา สำหรับวิธีการป้องกัน และสังเกตการณ์ติดเชื้อโรคจากสัตว์สู่คน สามารถปฏิบัติได้ คือ ๑. นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ๒. ถ่ายพยาธิตามกำหนด ๓. ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่สัตว์เลี้ยงอยู่ให้ถูกสุขลักษณะ ๔. ไม่ควรนำสัตว์เลี้ยงขึ้นมานอนเตียงหรือที่นอน ๕. หากสัมผัสหรือจับสัตว์เลี้ยงให้ล้างมือทุกครั้ง หากกำลังติดเชื้อโรคจากสัตว์เลี้ยงให้รีบไปพบแพทย์ทันที ที่สำคัญควรทำความเข้าใจกับโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยสามารถปรึกษากับสัตวแพทย์จะได้รับการรักษาได้อย่างถูกวิธีน.สพ.ปิยนันท์กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ สัตว์เลี้ยงของเรายังมีโอกาสติดเห็บ หมัด เหา ซึ่งเป็นปรสิตภายนอกที่พบได้บ่อยทางบริษัท ไบเออร์ ไทย จึงร่วมมือกับคณะ สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรม "One Health หมาแมวยิ้มได้ เจ้านายยิ้มด้วย ปี ๒" เดินสายโรคโชว์รณรงค์ให้ความรู้ แก่เด็กๆ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความเกี่ยวเนื่องของสุขภาพของทั้งคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม	-	-







ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>เตือนการกินอาหารช่วงปีใหม่ ไทยรัฐ</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เตือนฉลองปีใหม่ ให้หลีกเลี่ยงอาหารทะเลดิบ ปิ้งไม่สุก เนื่องจากมีความเสี่ยงป่วยโรคอุจจาระร่วง โดยปี ๕๙ พบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ ๑.๒ แสนคน กำชับทุกจังหวัดตรวจความสะอาดแพปลา เรือหาปลา ตลาด ส่วนผู้ประกอบการอาหาร ขอให้คำนึงความสะอาด ปิ้งสุก แนะนำประชาชนระหว่างเดินทางยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” พกยาแก้ท้องเสีย ช่วยบรรเทาอาการเบื้องต้น</p>	-	-
ประเทศ	<p>สธ.จับมือภาคเครือข่ายสุขภาพ ดูแลประชาชน“กลับบ้านปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ปีใหม่ ๒๕๖๐”</p> <p>กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมพร้อมระบบบริการการแพทย์ และสาธารณสุข พร้อมดูแลประชาชนเดินทางกลับบ้านฉลองช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ อย่างปลอดภัย กำชับโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ เตรียมพร้อมบุคลากรกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน รถพยาบาลฉุกเฉินเกือบ ๕,๐๐๐ คัน พร้อมให้บริการ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง แจ้งขอความช่วยเหลือโทร.๑๖๖๙ ขอความร่วมมือประชาชน“ปฏิบัติตามกฎ ดื่ม-จ้วงไม่ขับ ไม่ขับเร็ว สวมหมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย และใส่ใจผู้ร่วมทาง”</p>	-	-
จังหวัด	<p>โรงพยาบาลพิจิตร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จัดอบรมวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้การดูแลผู้บาดเจ็บสมองและหลายระบบ</p>  <p>โรงพยาบาลพิจิตร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จัดอบรมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะความรู้การดูแลผู้บาดเจ็บสมองและหลายระบบ</p> 	-	-







ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
จังหวัด	<p>สาธารณสุขพิจิตรเดือนประชาชนผ่านรายการวิทยุ อสมท.พิจิตร ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน รับปีใหม่ ๒๕๖๐</p>  <p>สาธารณสุขพิจิตรเดือนประชาชนผ่านรายการวิทยุ อสมท.พิจิตร ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน รับปีใหม่ 2560</p>   	-	-
จังหวัด	<p>สาธารณสุขพิจิตรเดือนประชาชนร่วมใจป้องกันอุบัติเหตุทางถนน รับปีใหม่ ๒๕๖๐</p>  <p>สาธารณสุขพิจิตรเดือนประชาชนร่วมใจป้องกันอุบัติเหตุทางถนน รับปีใหม่ ๒๕๖๐</p> 	-	-

ชอบ  ทราบ  
 ชอบ  ลงนัด  
 ยังผู้เกี่ยวข้อง  
 ไม่มีการ  
 วิจารณ์

SAT/COO

2/50

  
 (นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
 2 / ธ.ค. 2559

